



THÀNH PHỐ CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ ĐÓN XUÂN MỚI

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thành phố Thái Bình đang khẩn trương chỉnh trang đô thị, như vệ sinh, trang trí đường phố, sửa chữa các tuyến đường sạch đẹp. Qua đó góp phần mang hơi ấm mùa xuân đến sớm hơn với mọi nhà, mọi người.

Đường phố sạch sẽ; hồng kỳ rợp bóng ở khắp các nẻo đường; muôn hoa khoe sắc rực rỡ trên từng tuyến phố, công viên... Thành phố Thái Bình vào những ngày cận tết như được khoác lên bộ áo mới khang trang, sạch đẹp và văn minh. Để có được diện mạo này, những ngày qua, không kể ngày lễ hay ngày nghỉ cuối tuần, hàng trăm công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình tất bật với công việc trang trí, chỉnh trang đô thị. Nơi này trồng cây xanh, hoa tươi, nơi khác lắp đặt hệ thống đèn led trang trí hay quét dọn, thu gom rác thải... tất cả đều tập trung tinh thần cao nhất để góp phần tạo diện mạo đô thị thành phố xanh, sạch, đẹp rực rỡ trước thềm xuân mới. Chị Phạm Thị Hoàn, công nhân tổ cây xanh Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình chia sẻ: Để tạo điểm nhấn cho thành phố, tổ cây xanh chúng tôi đang gấp rút trồng cây xanh, hoa tươi ở các điểm quảng trường thành phố, các vòng xuyên trung tâm, công viên Lê Quý Đôn, Kỳ Bá, 30/6... Chúng tôi đang cố gắng hoàn thành công việc càng sớm càng tốt. Cùng với đó, công tác chăm sóc, tưới, bón phân, làm cỏ được duy trì hàng ngày để cây luôn đẹp trong suốt những ngày tết. Ông Trịnh Duy Hiến, Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình cho biết: Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động 100% nhân lực vào công việc, hệ thống chiếu sáng công cộng, thoát nước đô thị, trang trí công viên - cây xanh... đã và đang được thực hiện. Khắp các tuyến phố chính, đội ngũ công

nhân khẩn trương thực hiện phần việc tu sửa, nâng cấp hệ thống hoa viên, trồng thay thế các loại cây hoa trang trí, cắt tỉa lại cây cảnh. Trong thời điểm tết Nguyên đán, khối lượng rác thải phải xử lý thường sẽ gấp đôi ngày thường, vì vậy để bảo đảm thu gom vận chuyển hết số rác thải, Công ty đã lên kế hoạch huy động tối đa phương tiện và lực lượng lao động để tổng vệ sinh. Trước và cả sau thời điểm giao thừa, Công ty sẽ huy động toàn bộ lao động và phương tiện để vệ sinh, quét dọn tại các trục đường, chợ và khu vực công cộng, bảo đảm đường phố sạch sẽ bước vào năm mới. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh đô thị.

Để diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp hơn, thành phố chỉ đạo các đơn vị tiến hành dặm và, duy tu nâng cấp sửa chữa hàng loạt tuyến đường, tập trung khu vực trung tâm. Hiện tiến độ các công việc đang đi vào giai đoạn nước rút, bảo đảm hoàn thành đưa vào sử dụng trước tết. Cùng với đó, đội ngũ tra trật tự đô thị thành phố cũng tăng cường kiểm tra xử lý kiên quyết và kịp thời các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, lòng đường, vỉa hè và lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Ông Phạm Đình Minh, quyền Đội trưởng Đội Trật tự xây dựng và Quản lý trật tự đô thị thành phố cho biết: Đội đã chủ động

phối hợp với Công an thành phố và công an các phường, xã, tập trung vào các tuyến đường phố chính để xử lý triệt để các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hộ kinh doanh buôn bán lòng đường, vỉa hè. Tiến hành tháo dỡ các mái vẩy, mái che, băng rôn, tờ rơi trên các cột điện che khuất tầm nhìn và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Để xây dựng cảnh quan môi trường, tạo điểm nhấn đô thị, UBND thành phố cũng đã chỉ đạo các địa phương huy động các tổ chức chính trị - xã hội ở khu dân cư và người dân duy trì tốt công tác vệ sinh môi trường, bóc gỡ tờ rơi quảng cáo, phát quang bờ rào, bụi rậm, trồng hoa, cây xanh và trang trí xung quanh khu vực mình sinh sống. Bà Đoàn Thị Hồng, tổ 9, phường Kỳ Bá cho biết: Hoạt động giữ gìn vệ sinh chung được tổ dân phố, khu dân cư duy trì hiệu quả nhiều năm nay. Nhân dịp đón xuân mới, mỗi người dân chúng tôi luôn giữ gìn vệ sinh, trang trí khu phố sạch đẹp, rực rỡ sắc màu, với mong muốn đón một cái tết cổ truyền ấm áp, vui tươi.

Với sự chuẩn bị chu đáo, vào cuộc tích cực của các địa phương và người dân, không gian đô thị thành phố Thái Bình ngày càng khang trang, hiện đại, sẵn sàng chào đón xuân mới an vui, đầm ấm.

MINH NGUYỆT



Công nhân Công ty Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình chăm sóc hoa.

Những cánh đồng giá trị

Một trong những điểm nhấn ở Kiến Xương là thực hiện tích tụ ruộng đất với nhiều hộ có diện tích lớn nhất tỉnh. Toàn huyện hiện có hơn 1.400ha ruộng được tích tụ, có hơn 2.500ha thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm. Từ những cánh đồng lớn đó, người dân đã áp dụng khoa học kỹ thuật tạo ra giá trị kinh tế mới trên khắp các cánh đồng. Một trong những đại diện lớn nhất tỉnh, bà Trần Thị Lanh, Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh nông sản Quang Lanh chia sẻ: Nếu cứ làm theo kiểu gieo cấy truyền thống như 15 năm trở về trước thì gia đình sẽ không làm nổi 100ha như hiện nay. Nhưng tôi đã thay đổi cách làm, đầu tư toàn bộ máy móc từ khâu gieo mạ, phun thuốc trừ sâu đến khâu thu hoạch, sấy khô nên hiện tại một người như tôi cũng có thể đảm nhận được cả chục héc-ta lúa. Cũng vì thế mà giấc mơ đại điền giá trị cũng đã trở thành hiện thực, tôi đã thực sự làm chủ được cánh đồng để cho ra tiền tỷ. Để phát triển bền vững, tôi đã thành lập HTX để thu lợi trong khâu tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Bình quân mỗi vụ tôi sấy và bán 500 tấn thóc, làm dịch vụ gieo cấy 100ha lúa cho người dân, trừ chi phí thu về 500 triệu đồng.

Cùng quan điểm, ông Đặng Văn Quang, Giám đốc HTX Thương mại dịch vụ và kinh doanh lúa gạo Bình Thanh cho biết: Nếu chỉ làm các khâu dịch vụ đơn thuần như các HTX trước kia thì sản xuất nông nghiệp sẽ bị tụt hậu, người dân không bán ruộng vì thu nhập thấp. Vì thế, những năm qua, tôi cùng HTX đã thực hiện liên kết với nhiều doanh nghiệp, đồng thời đầu tư hệ thống máy sấy, xay xát, đóng gói và bao tiêu sản phẩm cho người dân. Tổ chức quy hoạch hàng trăm héc-ta vùng sản xuất lúa giống, lúa hàng hóa, lúa hữu cơ kết hợp với khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên để làm gạo và mắm cáy. Đến nay HTX đã xây dựng 2 nhãn hiệu sản phẩm gạo chợ Gốc, mắm cáy chợ Gốc, xây dựng clip quảng bá, tuyên truyền về vùng sản xuất và sản phẩm; hoàn thành website và được đánh giá đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOF 3 sao. Bình quân hàng năm HTX sấy trên 750 tấn thóc và bao tiêu trên 1.000 tấn thóc cho người dân; riêng năm 2023 đã cung cấp ra thị trường gần 50 tấn gạo mang thương hiệu gạo chợ Gốc, gần 400 lít nước mắm mang thương hiệu mắm cáy chợ Gốc. Là những mô hình này, người dân vừa tiết kiệm chi phí sản xuất vừa tăng giá trị thu nhập, đồng phải lo về đầu ra cho sản phẩm. Cụ

KIẾN XƯƠNG

Phát triển nhiều mô hình nông nghiệp mới, triển vọng

Trước đây, sản xuất nông nghiệp của huyện Kiến Xương còn manh mún, nhỏ lẻ. Nay, với sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, của huyện, những người suốt một thời gian dài “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” đã từng bước trở thành những “nông dân số” trong thời đại mới. Họ làm chủ công nghệ, làm chủ cánh đồng, phát triển nhiều mô hình nông nghiệp mới, triển vọng.



Ô tô và băng chuyền mạ được sử dụng trong mùa vụ ở HTX Sản xuất kinh doanh nông sản Quang Lanh.

thể, đối với liên kết sản xuất lúa công nghệ cao và đã có 9 mô hình đi vào sản xuất. Điển hình như lúa hữu cơ (tính cả gia tăng lợi nhuận từ việc thu hoạch nguồn lợi thủy sản) đạt trên 3,2 triệu đồng/sào.

Hướng tới sản xuất sạch, hiện đại

Giờ đây, về Kiến Xương có thể thấy sự thay đổi rõ nét trên các cánh đồng, từ những mảnh ruộng nhỏ đã phá bỏ bờ ngăn dần thành cánh đồng lớn, từ làm thủ công sang máy móc hiện đại, từ nông dân truyền thống sang “nông dân số”. Ông Đinh Công Mẫn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Kiến Xương không chỉ duy trì và mở rộng các mô hình gia tăng giá trị sản xuất lúa gạo mà còn xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao như sản xuất các loại rau, quả trong nhà lưới, sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước, sản xuất rau sạch thủy canh. Đến nay, toàn huyện có 12 mô hình đăng ký

thực hiện mô hình nông nghiệp công nghệ cao và đã có 9 mô hình đi vào sản xuất. Điển hình như lúa hữu cơ (tính cả gia tăng lợi nhuận từ việc thu hoạch nguồn lợi thủy sản) đạt trên 3,2 triệu đồng/sào. Ông Vũ Hoài Nhân, xã Vũ Lễ cho biết: Hàng chục năm qua tôi luôn là người đi đầu ở địa phương trồng hơn 25 mẫu khoai tây, dưa, bí xanh và một số cây rau miền khác. Để hoàn thành sự diện tích lớn này trong thời gian ngắn, tôi đã đầu tư nhiều hệ thống máy móc hiện đại như máy làm đất, máy lên luống, phủ khoai, máy bới khoai. Tất

cả những loại máy này đã giúp nông dân không còn phải lao động chân tay như trước nữa, hiệu suất lao động gấp hàng chục lần so với lao động thủ công truyền thống. Chỉ tính riêng khoai tây, mỗi năm tôi dùng hàng trăm triệu đồng. Để hợp với xu hướng của thời đại, tôi đã mạnh dạn đầu tư 500 triệu đồng xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên diện tích 1.100m² để trồng dưa lê leo, dưa chuột trong nhà màng. Với phương pháp trồng hiện đại, dùng phân bón cao cấp, hệ thống tưới tự động, mô hình không chỉ cho năng suất, giá thành sản phẩm cao mà còn tạo động lực cho nhiều nông dân khác học tập, ứng dụng.

Những mô hình sản xuất nông nghiệp với cách làm, cách thức tổ chức sản xuất mới đã chứng minh hiệu quả và mở ra nhiều triển vọng phát triển mới. Qua đó tạo ra làn gió mới, sự đột phá trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững ở Kiến Xương.

THU THỦY

LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Tích cực vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), giữ bình yên tết Nguyên đán 2024.

Gia đình ông Bùi Văn Hoàng, xã Vũ Quý (Kiến Xương) mở cửa hàng kinh doanh trên mặt quốc lộ 39B. Được sự tuyên truyền của cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh, ông Hoàng đã tích cực vận động người thân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho lực lượng chức năng. Ông Bùi Văn Hoàng chia sẻ: Sau khi được cán bộ CSGT tuyên truyền, tôi nhận thức được việc nếu cố tình tàng trữ vũ khí và pháo là vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân và cộng đồng. Qua quá trình vận động, những

người thân đã tự giác mang đến nhà tôi 2,5kg pháo hoa và pháo nổ do Trung Quốc sản xuất, 1 súng cồng, 1 dao tự chế, nhờ tôi giao nộp cho lực lượng CSGT.

Công tác tuyên truyền, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ còn được lực lượng CSGT tích

cực thực hiện trên các tuyến giao thông đường thủy. Thiếu tá Mai Thanh Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Đơn vị đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên tuyến tổ chức tuyên

truyền, vận động người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Điển hình, ngày 16/1/2024, Đội Cảnh sát đường thủy đã phối hợp với lực lượng chức năng của xã Việt Hùng (Vũ Thư) tiếp nhận 4kg pháo các loại và 4 dao, kiếm tự chế do người dân tự giác giao nộp.

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, vận động, từ ngày 15/12/2023 - 25/1/2024, người dân đã tự giác giao nộp 1 khẩu súng tự chế loại bắn bi, 61 viên đạn AK, K54, K59, 1 cung tự chế, 5 mũi tên, 7 kiếm tự tạo, 2 tuýp sắt, 3 kíp min, 10,75kg pháo gồm 3 hộp pháo kachiusa, 28 quả pháo trứng, 10 bánh pháo nổ...

Thượng tá Giang Thị Hà, Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Càng gần tết Nguyên đán, tội phạm và các vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo sẽ



Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tiếp nhận vũ khí và pháo do người dân xã Vũ Quý (Kiến Xương) giao nộp.

có chiều hướng gia tăng, nhất là việc vận chuyển trái phép các loại pháo không được phép sử dụng trên các phương tiện giao thông. Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân để hiểu rõ về Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo công các văn bản hướng dẫn thi hành, cách nhận biết, mức độ nguy hiểm, tác hại của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Qua đó giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho lực lượng chức năng. Đồng thời, tích cực phát hiện, tố giác và đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Cùng với đó, công tác tuần tra, kiểm soát sẽ được lực lượng CSGT tăng cường trên toàn tuyến để kịp thời phát hiện, phối hợp bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo... góp phần giữ vững ANTT, ATGT để phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn.

TRỊNH CƯỜNG

14 HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, TIỀN CHẤT THUỐC NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

(Theo Luật số 14/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV)

- Cá nhân sở hữu trữ vũ khí thô sơ là hiện vật để trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo (*).**
- Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt (*).**
- Mang trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ (*).**
- Xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tinh thần, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.**
- Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng.**
- Giao cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định.**
- Trào đổ, tàng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố hoặc chi tiết, cùm chi tiết để lập ráp trái phép hợp trào đổ, tàng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê vũ khí thô sơ để làm hiện vật trưng bày, triển lãm, đồ gia bảo.**
- Không bảo đảm an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường trong việc vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy.**
- Chiếm đoạt, mua bán, trao đổi, tàng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố.**
- Làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ.**
- Phê liệu, phê phẩm.**
- Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện trái phép cách thức chế tạo, sản xuất, sửa chữa dưới hình thức.**
- Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; không báo cáo, báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin báo cáo về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.**
- Che giấu, không tố giác, giúp người khác che giấu, sản xuất, mua bán, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc hủy hoại vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ.**
- Đào bới, tìm kiếm, thu gom trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phê liệu, phê phẩm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.**